



## เทศบาลตำบลบางเก่า

### เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ "NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"

.....

เทศบาลตำบลบางเก่า มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ การจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลบางเก่า จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางเก่าได้ จึงได้จัดทำ มาตรการ "NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" ซึ่งเทศบาลตำบลบางเก่า เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล ตำบลบางเก่า เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล ตำบลบางเก่า

แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มี ๓ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลตำบลบางเก่า ซึ่งเป็นการประกาศ ของผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลบางเก่า เพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติ หน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่ สาธารณะ เช่น การส่งหนังสือเวียน การจัดทำ Infographic จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และมีการเผยแพร่ ประกาศฯ ใน Website หลักของเทศบาลตำบลบางเก่า โดยการประกาศดังกล่าว จะต้องมีความคำว่า “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”

๒. ปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อปลุก จิตสำนึกและสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางเก่า มีจิตสำนึกในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางเก่า ต้องร่วมมือกันสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ ต่างๆ ภายใต้บริบทของหน่วยงานเทศบาลตำบลบางเก่า เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เมื่อดำเนินการแล้วให้เผยแพร่การดำเนินการ ดังกล่าวใน Website หลักของเทศบาลตำบลบางเก่า

/๓. ประเมินผล...

๓. ประเมินผล การกำกับติดตาม และการรายงานผล การปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลตำบลบางเก่า ในภายหลังการประกาศเจตนารมณ์ฯ การดำเนินกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลบางเก่า ได้ปฏิบัติตามตามเจตนารมณ์หรือวัฒนธรรมองค์กร หรือไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร และการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามมาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า